

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

กฐินหนุนชาติไทย

การชวนชวายเป็นเพื่อหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวงของเรา จะมีเป็นพัก ๆ ไปอย่างนี้ นะ จะว่าแล้วไม่แล้วนะ เหมือนกับเรารับประทาน มันยังขนาดไหนเพิ่มมาเรื่อย ๆ หนึ่ง ซ้อนสองซ้อนเพิ่มเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งอิม อันนี้วาง ๑๐ ตันไว้อิมตรงนั้น อิมตามที่เรามีความมุ่งหมายในการช่วยชาติคราวนี้ ยังใจขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน จะเป็นเครื่องหมายของชาติไทยที่เรียกว่าช่วยชาติอย่างเต็มกำลังในสามสี่ปีมานี้ที่พื้นกันนะ เราจึงพยายามเต็มที่ ให้ได้เครื่องหมายของการช่วยชาติขึ้นมาว่า เอาทองคำเป็นหลักตั้งไว้เลย ว่า ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน ส่วนดอลลาร์นั้นจะได้แค่ไหนก็ตาม แต่เวลานี้ได้ ๗ ล้านแล้ว ทองคำก็ได้อย่างที่ประกาศให้ทราบตลอดมา นี่ละเราจะพยายามเหมือนกับเรารับประทาน เอา รับซ้อนนี้ไม่พอ เอาซ้อนนั้น ๆ อย่างที่เราตั้งกฐิน ๆ นี่ก็จะเป็นวาระเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะถึงจุด คือทองได้น้ำหนัก ๑๐ ตันแล้ว เรื่องการชวนชวาปีนี้ใครก็รู้กันเอง หยุดกันเอง

เวลานี้กำลังชวนชวาต่อชาติไทยของเรา ใครอย่าไปคิดเป็นอกุศลทำลายตัวเอง และชาติของตนเองนะว่า หลวงตารบกวณชาติบ้านเมือง ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจให้ดีนะ หลวงตาไม่มีอะไรบกวณ มีแต่ความเมตตา ถ้าล้าพั้งให้ผู้นี้เป็นผู้ชวนชวาหาเอง จนกระทั่งตายมันจะจมทั้งเมืองไทย มันจะไม่ได้ นี่ละถ้าจะปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งช่วยชาติซึ่งจะจมทั้งชาตินี้ ไม่มีใครสามารถ จึงต้องรวมหัวกัน ๆ แล้วก็ให้หัวหน้าเป็นผู้นำ ๆ เป็นอย่างนั้นนะ นี่ทางด้านธรรมะก็คือหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย จึงกรุณาอย่าได้คิดไปนะว่าหลวงตากรวณบ้านกวณเมือง นี่เป็นเรื่องของความชั่วช้าลามกสิ่งที่เป็นภัยจะกดชาติไทยของเราให้จม ถ้ามีความคิดอย่างนี้จะเสียจริง ๆ

ถ้ามีความกระปรี้กระเปร่าที่มีผู้นำ แล้วต่างคนต่างชวนชวาเพื่อชาติของตัวเอง อย่างนั้นถูกต้อง เพราะฉะนั้นเรื่องผ้าป่าที่ไปตั้งตรงไหน ๆ บริษัทใหญ่ ๆ ที่ในกรุงเทพ ไปตั้ง ลูกศิษย์เขามาเล่าให้หลวงตาฟัง บอก เอาตั้งเลย ๆ ใครดูถูกผ้าป่ากองนี้คือคน ๆ นั้นคนทรยศชาติ คนทำลายชาติ เรว่าอย่างงี้เลย เป็นข้าศึกของชาติอย่างร้ายแรง กองผ้าป่านี้เหมือนกับเทวดามาตั้งก๊ก ๆ จุดลากชาติไทยของเรา รู้ตัวแล้วยังว่าคุณเป็นใคร ผ้าป่านี้เป็นผ้าป่าจุดลากชาติไทยขึ้นจากหล่มลิกนะ จึงบอกว่าให้ตั้งได้เลย เราบอกอย่างงี้ละ แล้วต่างคนต่างเต็มอกเต็มใจที่จะช่วย เมื่อมีผู้มาเปิดทางให้ ๆ เรามีเล็กน้อยเพียงไรช่วยกัน ๆ แล้วขึ้นได้เป็นลำดับ

คิดดูซิเวลานี้ทองคำเราได้ตั้ง ๕ ตันกว่าแล้ว ก็ยังขาดอยู่อีก ๔ ตันกว่าที่จะครบจำนวน ๑๐ ตัน เวลานี้ขาดอยู่ ๔ ตันกว่า จึงได้อุตสาหะพยายามชวนชวายเป็นงานนี้ขึ้น งานรวมน้ำใจ รวมสมบัติเข้าหนุนคลังหลวงของเรา กรุณาทราบตามนี้ทุก ๆ ครั้งไปนะ ถ้าหากว่ายังไม่ถึงจุดของเราที่ต้องการแล้ว เราจะต้องพยายามเป็นพัก ๆ อย่างนี้แหละ เช่นวันสองวันนี้จะมีกลิ่นขึ้นที่วัดป่าบ้านตาด กลิ่นนี้เพื่อคนทั้งชาติเลยเชียวนะ เพราะฉะนั้นใครอยู่ที่ไหนจึงกรุณาให้ทราบว่า กลิ่นนี้เป็นกลิ่นรื้อฟื้นชาติของตนเอง ให้ต่างคนต่างอุตสาหะพยายามทุกคน ไม่งั้นไม่ได้นะ

ไอ้ตัวทำลายมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหน อย่าเอามาสนใจ มันคอยแทรกนั้นแทรกนี้ คอยกิดคอยขวางแล้วก็คอยทำลายอีกด้วย ไม่คอยกิดขวางเฉย ๆ คอยทำลาย ๆ พวกนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อชาติไทยมากทีเดียว หลวงตานี้สะดุดก๊ก ๆ พอได้ยินแต่เฉย สะดุดคือหมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องความผิดที่กระเทือนมากต่อชาติไทย ๆ รับทราบ ๆ กระเทือนก๊ก ๆ คือมันมาบทรุนแรง เป็นความเสียหายต่อชาติไทยของเรานะ ขนาดไหนคำพูดเช่นนี้ ความเห็นเช่นนี้ การกระทำเช่นนี้ ความเป็นภัยของพวกนี้เป็นภัยต่อชาติไทยขนาดไหน มันจะตามทราบทันที ๆ เวลานี้เป็นโอกาสที่จะพูดก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสีย

คราวนี้ได้ตั้งใจและได้ประกาศออกให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันแล้วว่า การมอบทองคำคราวนี้ ตรงกับวันธนาคารแห่งชาติไทยของเราซึ่งจะมีขึ้นวันที่ ๑๐ ธันวาคม ทางธนาคารก็มาติดต่อกับเรามาก เรียกว่าตรง ๆ เลยว่าขอให้เป็นเจ้าของภาพด้วยกัน หรือจะพูดเป็นความถนัดใจของพวกนั้นก็ว่าเป็นนายหัวหน้าเขานั้นแหละ เข้าใจไหม คนอื่นเขาไม่เคารพ ครูบาอาจารย์เขาเคารพใช่ไหมล่ะ นั่นแหละเรื่องราว เราจึงได้เข้าไปร่วมในงานนี้ แล้วงานนี้จะมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราอย่างน้อยให้ได้ ๕๐๐ กิโล นี่ได้ประกาศไว้แล้วให้ได้ ๕๐๐ กิโล จึงต้องหมุนตัว ๆ ได้มาเท่าไรรวบรวม ๆ เข้าหากัน ๆ สมบัติของเราก็มีอยู่ ๒ ภาค คือ

ภาค ๑ เป็นทองล้วน ๆ เรียกว่ากลิ่นทองคำล้วน ๆ

ภาค ๑ กลิ่นทองคำด้วยเงินสด ส่วนที่เป็นเงินสดนั้นเข้าธนาคาร ๆ รอจังหวะเงินสดนี้ไม่ว่าทางกรุงเทพฯ ไม่ว่าทางไหนเข้าธนาคารทั้งนั้น รวมไว้ พอกลิ่นผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เอ้า นับ คือเอานี้เข้าธนาคารเสียก่อน พอกลิ่นผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เงินสดมีเท่าไรเข้าธนาคารไว้ก่อน ๆ ทองคำก็รวบรวมมา เมื่อมากพอสมควรทางนี้ก็ส่งเข้าไปกรุงเทพฯ พอรวบรวมเรียบร้อยแล้วจะถอนเอาเงินสดทั้งหมดที่เข้าสู่ธนาคารเอาไว้ ออกมาทั้งหมดในบรรดาเงินกลิ่นทองคำนี้แหละ เอาออกมาทั้งหมดแล้วไปซื้อทองคำทันที

ได้เท่าไร ๆ ที่นี้มาบวกกันอีกกับทองคำที่ได้มาแล้วนั้น ขาดเหลือเท่าไรนั้นจะดิ้นอีกนะ คือถ้าไม่ถึง ๕๐๐ กิโล ดิ้นใหญ่เลย

นี่ละจุดนั้นจุดที่จะยุติกันจุดนั้นในครั้งนี้นะ ให้ได้ ๕๐๐ กิโล ถ้าหากว่าได้ ๕๐๐ แล้วเราก็เย็นใจ แล้วก็รวมทองคำทั้งหมดนั้น ได้เท่าไรที่นี้ชัดเจนแล้ว เอ้า ๕๐๐ กว่าไปเท่าไร กว่าเท่าไรก็ตามในการมอบครั้งนี้ เราจะเอาเข้าหมดเลย ๕๐๐ กว่าก็กว่าไปเลยคราวนี้ จะไม่หักเอาไว้ นอกจากทองเรียวดอะไรก็ไม่หลอม เอาไว้เพื่อข้างหน้ากรุณาทราบตามนี้

วันที่ ๑๐ เป็นวันที่จะมอบทองคำ และดอลลาร์แนใจว่าจะตามกันไปไม่ต่ำกว่า ๒ แสน ระยะนี้ได้ดอลลาร์เพียง ๒ แสนกว่าเล็กน้อย กว่าจะไปถึงธันวาคมนี้มันก็หลายวันอยู่ ถ้ามันจวนเข้าไปหา ๓ แสนแล้วก็ขยับใหญ่ให้ได้ ๓ แสน คราวที่แล้วยังขยับเข้าไปถอนเอาเงินในโครงการมาตั้ง ๑๐ ล้าน มาซื้อดอลลาร์ เพราะมันไม่ครบ ๓ แสนละซิ ไปคว้าเอาเงินในโครงการมา ๑๐ ล้าน มาซื้อทองคำเข้าพอดี ๓ แสน เข้าพร้อมกันกับมอบทองคำที่แล้วนี้ อันนี้ก็เหมือนกันหากพอขยับได้จะขยับ ถ้าไม่พอขยับได้เท่าไรก็จะเอาเข้าเท่านั้น แต่จะค่อนข้างแนใจอยู่ว่าจะได้ถึง ๓ แสน เวลานั้นก็เริ่ม ๒ แสนกว่าแล้วกว่าไม่มากก็มันจะเฟ้อมาก ๆ ไปเรื่อย ๆ ให้ไปเป็นคู่กัน ทองคำ ดอลลาร์ เคียงข้างกันไปทุกครั้งที่เราได้มอบทองคำที่ไร ดอลลาร์นั้นไม่เคยพรากจากทองคำไปนะ ติดตามกันไป ๆ กรุณาทราบเอาไว้ ยังไงทองคำต้องให้ได้ ๕๐๐ กิโล ส่วนดอลลาร์นั้นคู่เคียงกันไป แต่ ๒ แสนนั้นแนใจ เพราะมันเลย ๒ แสนไปบ้างแล้ว นี่ละเอาเข้าเป็นระยะ ๆ เวลา

เรารักชาติของเรา เราสงวนชาติของเรา ชาติของเราบกพร่องตรงไหนเราจะนอนใจไม่ได้ เราต้องหนุนเข้ามา ๆ ดึงพี่น้องทั่วประเทศไทยที่รวบรวมกันตลอดมา มีวันที่ทอดกฐินนี้เป็นสำคัญอีกวันหนึ่ง ประหนึ่งว่าทั่วแผ่นดินไทย ทางโน้นส่งมาทางนี้ส่งมามีหน้าซำยังจะบริจาคมาทางโทรศัพท์กันอีก นี่เพื่อหนุนชาติไทยของเรา เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายให้มีความรู้สึกตามหลักความจริงว่า เราเป็นชาติไทย เรารักชาติไทย ดูแลชาติไทย ความบกพร่องของชาติไทยมีอะไรบ้าง เวลานั้นก็มีตั้งที่ผู้นำคือหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย สมบัติเงินทองของเรารู้สึกว่าบกพร่องทางคลังหลวงมาก หมุนทางนี้เข้าไปเพื่อให้อุณหนาฝาคั้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างชวนขาย เมื่อได้ตามจุดมุ่งหมายแล้วหายใจโล่งทั่วประเทศไทย นี่ละให้จำตรงนี้ให้ดี

การนำพี่น้องทั้งหลายนี้ เราก็ตดสอบทั้งกำลังวังชาทุกอย่าง ธาตุชั้นนี้เป็นสำคัญ คำว่ากำลังคือธาตุชั้นนี้ มันแก่มาแล้วมันไม่ค่อยเอาไหน เทศนั้นก็หลงหน้าหลงหลังแล้วเดี๋ยวนี้ แต่ความอุตสาหุ่พยายามกับความเมตตาที่ครอบไว้มีมันแรง จึงต้องป็น เจ้าของจะเป็นจะตายที่ไหนไม่ทราบ ยังประกาศอยู่ว่าทองคำให้ได้ ๑๐ ตัน ๆ เธอจะตายเมื่อ

ไหร่นะ ชักเข้ามาตีตนะ ติดเลย นี่มันเหมือนจะไม่ตาย มันจะหมุนแต่ทองคำเพื่อชาติของเรา ต้องเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคน ๆ

ที่ว่าโรงพยาบาลนั้นได้เท่านั้นเท่านี้ เราก็พูดไปตามที่เราประมาณ ๆ จากการเสียสละของเราไป เราไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีจริง ๆ ตามที่จ่ายไปเท่าไร ๆ ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ๆ เราไม่ได้ลง แต่เงินทั้งหมดมันออกจากเราทางนั้น ๆ เราจึงประมาณ พอประมาณได้ ที่เขามาบอกว่าอุดร ๕๕ ล้านบาทนั้น เราประมาณว่า ๖๐ ล้าน เห็นไหมผิดกัน ไกลไหมล่ะ ไม่ได้ไกลนะเงิน ๕๕ ล้าน ๆ

อ่านธรรมะหลวงตาวันต่อวัน ได้ที่ www.luangta.in.th